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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 3/2566 

วันอังคารท่ี 8 สิงหาคม 2566  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรม 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณภูวดล อางสันติกุล 

3. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

4. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

5. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

6. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

7. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

8. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

9. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

10. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

11. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

12. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

13. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ์ 

14. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

15. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

16. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ 

17. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

18. คุณชัยวัฒน คลังวิจิตร แทน คุณบุญลอม สิบหม่ืนเปยม 

19. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

20. คุณพรรณพิมล แทน คุณสมบัติ วนาอุปถัมภกุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

2. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

3. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

4. คุณมุกดา โจวตระกูล 

5. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

6. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

7. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 
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8. คุณสุพจน รุงเจริญ 

 

สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณรสสุคนธ แซเหลา บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด) จำกัด 

4. คุณณศิภัสร  บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 

5. คุณณัฎฐิณี บริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จำกัด 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

 ประธานมีเรื่องแจงใหทราบดังตอไปนี้  

1) กรมการคาตางประเทศไดขอใหทางสมาคมฯ สงตัวแทน 1 ทานเพ่ือเขารวมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูประกอบการเก่ียวกับนโยบายและการ

บังคับใชมาตรการการคาตางประเทศ ในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2566 ท้ังนี้ไมมีคาใชจาย 

2) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ขอความรวมมือจากสมาคมฯ เพ่ือเปนท่ีปรึกษา โครงการสำรวจมูลคาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) ป 2565 โดยจัดจาง บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอม

พานี (ประเทศไทย) เปนท่ีปรึกษาโครงการ 

3) สมาชิกสมาคมฯ หลายบริษัทตองการประชาสัมพันธธุรกิจของตัวเองใหสมาชิกทานอ่ืนๆทราบ จึงขอแนวทาง

กรรมการในเรื่องดังกลาว เพ่ือแจงแกสมาชิกตอไป 

4) ในวันท่ี 14-16 กันยายนท่ีจะถึงนี้จะมีการจัดงาน COSMOPROF CBE ท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ขอให

กรรมการท่ีสะดวกไปชวยดูแล Booth ของสมาคมฯ ดวย นอกจากนี้กรรมการจาก ACA ก็จะมารวมงานนี้ และ

จัดการประชุมบอรด ACA ในวันท่ี 14 กันยายนดวย และในชวงเย็นจะมีการรับประทานอาหารเย็นรวมกับกรรมการ

สมาคมฯท่ีทำงานรวมกับ ACA 

 

มติท่ีประชุม  

1) มีมตใิหคุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ์เปนตัวแทนของสมาคมฯ เพ่ือเขารวมโครงการดังกลาวแลวกลับมาแจงขาวสารให

กรรมการตอไป 

2) ประธานจะเปนตัวแทนในการใหขอมูลเอง 
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3) มีมติใหสมาชิกสามารถประชาสัมพันธผานสมาคมได แตขอใหฝายเลขาและฝายทะเบียนประชาสัมพันธความ

รวมมือกับสมาชิกท่ีตองการประชาสัมพันธวาควรใหราคาพิเศษกับสมาชิกสมาคมฯ  

4) รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ 2/2566 อังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2566  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   หนังสือจากทางกองควบคุมเครื่องสำอาง เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง

สรรพคุณของเครื่องสำอาง (โดยฝายวิชาการ) 

คุณศิวาพรแจงใหท่ีประชุมทราบวาฝายวิชาการไดเตรียมเอกสารของแตละกลุมผลิตภัณฑเกือบจะเสร็จสิ้น

แลว ท้ังนี้ขอปรึกษาคณะกรรมการในการนำสงเรื่องดังกลาวใหกับทางอย. กรรมการใหขอคิดเห็นวาควรเก็บเอกสาร

ไวกอนเนื่องจากผอ.กองเครื่องสำอางยังใหมตองานและมีภารกิจหลายเรื่อง อยางไรก็ดีควรนัดเขาไปแสดงความยินดี 

พรอมแนะนำตัวกรรมการวิชาการของสมาคมฯ กอน 

มติท่ีประชุม มอบหมายใหฝายวิชาการนัดพบผอ.กองเครื่องสำอางคนใหมเพ่ือแสดงความยินดี กอนนำสง

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการปรับปรุงสรรพคุณของเครื่องสำอางไปยังกองเครื่องสำอาง 

 

3.2   ความคืบหนาเรื่องการปรับแกราง พรบ. ศุลกากร (โดยคุณสุพจน) 

คุณสุพจนติดภารกิจ จึงใหคุณศิวาพรรายงานแทน คุณศิวาพรแจงใหท่ีประชุมทราบวาทางภาคีเครือขาย

ภาคเอกชน 12 สมาคม ไดจัดทำรางหนังสือเพ่ือเซ็นรวมกัน ท้ังนี้เอกสารแนบในเรื่องความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ

เครื่องสำอางไดมีการบรรจุลงไปเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2  

มติท่ีประชุม รับทราบ และประธานเห็นพรอมท่ีจะเซ็นรวมกับภาคีเครือขายดังกลาวหลังจากท่ีทีมงาน

ตรวจทานเอกสารเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

3.3  ประชุมเพ่ือพิจารณารางกฎหมายวาดวยการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุ

ภัณฑ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2566 (โดยคุณพรรษชล และคุณณัฎฐิณี) 

คุณพรรษชล และคุณณัฎฐิณีไดแจงรายละเอียดความคืบหนาของรางกฎหมายวาดวยการสงเสริมเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑวาทางทีมงานไดมีการสงความคิดเห็นในนามของสมาคมฯ ไปแกผูเก่ียวของ

แลวดังรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

- เสนอใหพิจารณานิยามของผูประกอบการท่ีตองรับผิดชอบในรางกฎหมายนี้วาตองไมมีความซับซอน ไมรวม OEM 

หรือ SME ขนาดเล็ก 

- คณะกรรมการนโยบายควรมีจำนวนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
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- ไมเห็นดวยกับการจัดตั้งกองทุนเนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงคของกองทุนนี้ซ่ึงเพ่ิงมีการบรรจุ

เรื่องดังกลาวมาในการประชุมครั้งท่ี 3 

- ควรสนับสนุนมาตรการสงเสริมใหกับผูท่ีจะแจงฐานขอมูลกับกรมควบคุมมลพิษกอน รวมท้ังควรลดโทษเนื่องจากใน

ชวงแรกควรกระตุนใหทุกคนมารวมกันทำในเรื่องดังกลาว 

 ท้ังนี้จะยังคงมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งกอนจะนำรางไปประชาพิจารณตอไป โดยทีมงานจะมาชี้แจงเพ่ิมเติม

เม่ือไดรับขอมูลเพ่ิมข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายใหคุณพรรษชล และคุณณัฎฐิณีติดตามประเด็นนี้ตอไป 

 

3.4  ราง MOU ระหวาง บริษัทอินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมฯ (โดยคุณมุกดา 

และคุณนาคาญ) 

คุณนาคาญ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาทางบริษัทฯ มีผูเชี่ยวชาญท่ีสามารถชวยในการสราง password 

เขาถึงขอมูลของสมาชิกแตละทานได จึงเสนอตัวเพ่ือเขามาชวยสมาคมฯ โดยไมคิดคาบริการเพ่ิมเติม ทานประธานได

กลาวขอบคุณคุณนาคาญในความชวยเหลือ และแจงวาไมจำเปนตองเซ็นราง MOU บริษัทอินเทอรเน็ต ประเทศไทย 

จำกัด (มหาชน) ในขณะนี้ อยางไรก็ดีหากทางบริษัทฯ มีโครงการอ่ืนดีๆ ก็สามารถนำเสนอเขามายังสมาคมฯ อีกได 

มติท่ีประชุม มอบหมายใหทีมงานของคุณนาคาญติดตอประสานงานกับฝายเลขาเพ่ือดำเนินการเปนการ

ตอไป 

 

3.5  กิจกรรมเพ่ือหารายไดเพ่ิมเติมของสมาคมฯ (คุณมุกดา) 

เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไมสามารถมารวมประชุมครั้งนี้ได จึงขอใหเลื่อนหัวขอนี้ไปรายงานในการ

ประชุมครั้งหนา 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 (โดย คุณภูวดล) 

 คุณภูวดลรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  
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พ.ค.66 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2566

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 23,050.00 531,224.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 29,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 117,300.00

รวมรายรับ 23,050.00              677,524.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 2,538.68                10,289.84                                      

ค่าไฟฟ้า 631.57                    1,082.38                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 57,205.39              272,414.40                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 60,375.64 283,786.62 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (37,325.64) 393,737.38 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 มิถุนายน 2566 393,737.38 

-                          142,202.95                                    

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน พฤษภาคม 2566
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 การประชุมเพ่ือหารือรายละเอียดแนวทางการกำหนดคุณลักษณะของบรรจุภัณฑพลาสติกให

สามารถนำกลับมารีไซเคิล (D4R) เพ่ิมเติม ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2566 (โดยคุณพรรษชล และคุณณัฎฐิณี) 

 โดยคุณพรรษชล และคุณณัฎฐิณีไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาไดนำเสนอขอคิดเห็นของสมาคมฯ ตอขอ

กังวลในการกำหนดแนวทางสำหรับบรรจุภัณฑ PET และ HDPE สำหรับผลิตภัณฑเครื่องสำอางไปแลวดัง

รายละเอียดพบสังเขปดังนี้ 

ม.ิย.66 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2566

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 9,400.00 540,624.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 29,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 117,300.00

รวมรายรับ 9,400.00                686,924.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ -                          10,289.84                                      

ค่าไฟฟ้า 80.13                      1,162.51                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 6,464.12                278,878.52                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 6,544.25 290,330.87 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 2,855.75 396,593.13 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 กรกฎาคม 2566 396,593.13 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน มิถุนายน 2566
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- กรณีของขวด HDPE เสนอใหยังคงสีของขวดเดิมอยูไดเนื่องจากสีไมไดเปนปญหาในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑดังกลาว

ท้ังนี้ขอใหไมกำหนดวาสีขวดจะตองเปนสีธรรมชาติหรือขาวขุนเทานั้น 

- กรณี direct printing vs laser engraving ขอใหยังคงทำ ink jet direct printing ได เนื่องจากปริมาณน้ำหมึกท่ี

จะปรากฎบนขวดนั้นอยมาก และหากมีการลางในกระบวนการรีไซเคิล ก็ไมไดเปนปญหาอุปสรรคในการรีไซเคิล 

ท้ังนี้ laser engraving นั้นมีคาใชจายสูงมาก และตองควบคุมความปลอดภัยท่ีคอนขางยุงยากซับซอน 

- กรณีขวดและฉลากตองเปนพลาสติกประเภทเดียวกัน และกำหนดการใชชนิดกาวละลายน้ำ ขอใหไมมีขอหาม

ดังกลาว เนื่องจากฉลากสวนใหญจะสามารถฉีกออกได ก็ไมไดเปนปญหาตอการรีไซเคิล 

- กรณีของ easy to empty ท้ัง PET และ HDPE ขอใหตัดขอความสวนนี้ท้ังหมดเนื่องจากเครื่องสำอางมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑท่ีมีความหนืดตางกัน ซ่ึงการทำใหต่ำกวารอยละ 5 ของบรรจุภัณฑเปลานั้นเปนไปไดยาก 

 ท้ังนี้ท้ังสองไดกลาววาทางคณะพิจารณารับทราบประเด็นของผูประกอบการ แตไมปรับแกไข เนื่องจาก

มาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานสมัครใจ และตองการสรางมาตรฐานท่ีเขมท่ีสุดไวกอน ท้ังนี้หากมีการจะปรับเปน

มาตรฐานบังคับก็จะเรียกผูประกอบการมาคุยอีกครั้งหนึ่ง 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  การเปล่ียนช่ือกรรมการของบริษัทหน่ำเซียน 

 ทางบริษัทหน่ำเซียนขอเสนอเปลี่ยนผูแทนบริษัท จากเดิมคุณบุญลอม สิบหม่ืนเปยม เปน คุณชัยวัฒน คลัง

วิจิตร ท้ังนี้ใหคงตำแหนงกรรมการฝายตางประเทศ และกรรมการฝายหารายไดเชนเดิม 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบหมายใหฝายเลขาฯ ปรับแกชื่อในผังกรรมการสมาคมฯ รวมถึงฐาน

สมาชิกของสมาคมฯ ดวย 

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 4/2566  ในวันอังคารท่ี 

12 กันยายน 2566 


